

MIC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ข่าวหุ้น	61294313
Date :	12 ก.ย. 2561	No :
Page :	1, 27, 28, 29	

‘บิกตู’พร้อมฟังฝ่ายค้าน GPSC ชี้ GLOW ไม่ง่าย

● กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในนิคมมาบตาพุดส่งจดหมายค้าน

“ประยุทธ์” ยืนยันต้องฟังความเห็น 2 ฝ่าย หลัง “กรณ์” ส่งหนังสือ ค้าน PTT ชื้อหุ้น GLOW พร้อมพิจารณาตามข้อกำหนดฯ ฟากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นิคมมาบตาพุด ส่งจดหมายให้ กกพ.ตรวจสอบ ด้าน GPSC ยืนยันเข้าซื้อหุ้น GLOW ไม่ส่งผล ผูกขาดธุรกิจไฟฟ้า เร่งเดินหน้าชี้แจง ย้ำสัญญาซื้อขายคงเดิม

เตรียมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับลูกค้า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่นายกรณ์ จาติกวณิช แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยื่นหนังสือเพื่อขอให้มีคำสั่งให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ในฐานะรัฐวิสาหกิจยกเลิกแผนการซื้อหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการผูกขาดเรื่องพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเรื่องนี้หนังสือยังไม่ถึงมือตนเอง แต่เมื่อเรื่องมาถึงก็จะพิจารณาตามข้อกำหนดว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพราะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายประการ โดยจะต้องรับฟังและสื่อสารทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ต้องมองว่าในประเด็นนี้มีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลานี้หรือไม่

ด้านกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้ส่งจดหมายถึงประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่า จากการที่ Engie Global Development B.V. หรือ ENGIE ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น GLOW เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 เพื่อขายหุ้นทั้งหมด จำนวน

69.11% ให้แก่ GPSC ซึ่งการซื้อขายหุ้น GLOW ในครั้งนี้ จะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของ GPSC เพิ่มขึ้นประมาณ 4,800 เมกะวัตต์ (MW) เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของประเทศไทยที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 40,000 เมกะวัตต์แล้ว อาจเป็นส่วนที่ไม่มากหากมองในภาพรวมของประเทศหรือผู้ผลิตรายอื่น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซื้อขายกระแสไฟฟ้าต้องซื้อขายผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีมูลค่าการลงทุนสูง ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถซื้อกระแสไฟฟ้าจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ง่าย ตลาดกระแสไฟฟ้าในกรณีนี้ ในความเป็นจริงจึงจำกัดอยู่เฉพาะเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงว่า GLOW ในปัจจุบันก็เป็นผู้ขายไอน้ำรายใหญ่ในพื้นที่เดียวกันและไอน้ำก็เป็นสินค้าที่ผู้ใช้ไม่สามารถซื้อจากแหล่งอื่นได้ เพราะต้องซื้อขายผ่านระบบท่อซึ่งอยู่ในพื้นที่เท่านั้น การซื้อขายหุ้นดังกล่าวหากได้รับอนุญาต จะส่งผลให้ GPSC ควบคุมและมีอำนาจผูกขาดในตลาดพลังงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยเฉพาะในตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเขตพื้นที่ดังกล่าวจะมีสัดส่วนปริมาณการขายไฟฟ้าประมาณ 86%

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ร้องเรียนบางราย ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ GLOW ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ผ่านมามีได้รับการปฏิบัติที่ดีจาก GLOW มาโดยตลอด เพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW ไม่ได้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับกลุ่มลูกค้า ทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยกลไกการตลาดตามหลักสากล ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) แต่เมื่อ GPSC เข้าซื้อหุ้น GLOW แล้ว จะทำให้กลุ่มบริษัทในเครือ ปตท.ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GPSC และมีธุรกิจหลักด้านปิโตรเคมีเช่นเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าบางรายของ GLOW มีอำนาจในเชิงนโยบายและการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดำเนินการของ GLOW นอกจากนี้ยังอาจเกิดการดูแลที่ไม่เป็นธรรมไม่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันขึ้นได้

และกลุ่มผู้ร้องเรียนส่วนหนึ่ง เป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยความเชื่อถือ และมั่นใจว่ารัฐบาลจะกำกับดูแลและคุ้มครองการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหาย หรือความไม่แน่นอนในการลงทุน แต่การซื้อหุ้นในกรณีนี้ ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงส่งผลให้นักลงทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเริ่มขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากผลของการผูกขาดจะทำให้เกิดความเสียหายกับการลงทุนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งมีมูลค่าสูง นักลงทุนต่างชาติอาจพิจารณาทบทวนนโยบายการลงทุนในประเทศในอนาคต เพราะไม่เชื่อมั่นอีกต่อไปว่ารัฐบาลจะจัดการดูแลคุ้มครองการลงทุนของผู้ลงทุนได้ กรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมากในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

โดยสรุป การที่ GPSC ซื้อหุ้น GLOW ในครั้งนี้จะทำให้ GPSC ผูกขาดการขายพลังงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำ ตรงจาก GLOW จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการซื้อขายหุ้น GLOW ดังกล่าว จึงขอเรียนให้ท่านโปรดให้ความอนุเคราะห์วินิจฉัย ตรวจสอบ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการแข่งขันและผู้ใช้ไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดกิจการพลังงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

GPSC แง้อ GLOW ไม่ผูกขาด

นายเดิมชัย บุญนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC เปิดเผยถึงกรณีที่มีการท้วงติง GPSC เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น GLOW ว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการผนึกกำลังร่วมกับ GLOW ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสร้างเสถียรภาพด้านไฟฟ้าให้กับผู้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่งผลดีทั้งต่อลูกค้าและ GPSC เอง

“GPSC มุ่งเน้นการทำธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งทุกขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านจริยธรรมของการทำธุรกิจ โดยพิสูจน์ได้จากผลตอบรับที่ดีของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงลูกค้าที่อยู่นอกกลุ่ม ปตท. ซึ่งคิดเป็น 49% ต่างให้ความไว้วางใจใช้บริการและให้คะแนนความพึงพอใจในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง” นายเดิมชัย กล่าว

ส่วนกรณีที่มีข้อกังวลจากลูกค้าบางส่วน ของ GLOW นั้น ทาง GPSC ไม่ได้มีเจตนาโดยที่ผ่านมาได้เร่งนัดหมายเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจว่า การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ลูกค้า

GLOW จะไม่ได้รับผลกระทบ โดยเงื่อนไขสัญญาราคาและการบริการลูกค้าทุกรายจะยังคงดำเนินการภายใต้กรอบสัญญาเดิมทุกประการ เพราะธรรมชาติของธุรกิจไฟฟ้าจะเป็นสัญญาระยะยาว มีการระบุถึงราคาปริมาณซื้อขายที่ชัดเจน ส่วนการกำหนดราคาซื้อขายจะเป็นไปตามราคาตลาด หรือบนพื้นฐานของ Arm's Length Basis ทั้งนี้สัญญาของลูกค้า GLOW ที่มีอยู่เฉลี่ย มีระยะเวลามากกว่า 10 ปี

นอกจากนี้ GPSC จะมีการเตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับลูกค้า เพื่อลดข้อกังวลและให้ความมั่นใจว่าจะไม่ให้เกิดการบริการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า รวมถึงยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะหน่วยงานกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจไฟฟ้า คอยตรวจสอบและกำกับการค้าดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ความมั่นใจยิ่งขึ้น หนึ่งว่า การดำเนินธุรกิจไฟฟ้าถูกต้อง เป็นธรรม และไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจ ซึ่งทั้ง GPSC และ GLOW ได้มีการให้ข้อมูลกับ กกพ. เพื่อประกอบในการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

“ส่วนข้อกังวลที่ว่า การเข้าซื้อ GLOW ของ GPSC ทำให้เกิดการผูกขาดของกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่มาบตาพุดนั้น ขอชี้แจงว่า GPSC เป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีฐานะเทียบเคียงกับที่เข้มงวด อีกทั้ง GPSC มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นนอกเขตชัดเจน ดังนั้นการบริการซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ก็อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานเทียบเท่ากับลูกค้านอกกลุ่ม ปตท.” นายเดิมชัย กล่าว

อ่านต่อหน้า 29

บิณฑู

(ต่อจากหน้า 28)

ด้านสถานการณ์ธุรกิจไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยภาครัฐตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ได้เปิดเสรีให้เอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเสรีนำเข้าก๊าซ LNG ดังจะเห็นได้จากการให้ข่าวของ กกพ. ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศ จะเริ่มทดลองนำเข้า LNG ในเดือน ต.ค.นี้ เช่นเดียวกับเอกชนรายอื่น ๆ ก็เตรียมนำเข้าเช่นเดียวกัน ■